

Số: /KH-UBND

Sơn Phú, ngày tháng 01 năm 2023

KẾ HOẠCH

Thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật xã Sơn Phú năm 2023

Căn cứ Quyết định số 25/2021/ QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/2021/ QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Thực hiện kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 12/01/2023 của UBND huyện Định Hóa về ban hành Kế hoạch Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023.

UBND xã Sơn Phú xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn xã Sơn Phú như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 25/2021/ QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xây dựng xã, phường thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Triển khai phổ biến, quán triệt nhằm nâng cao nhận thức vị trí, vai trò, nhiệm vụ xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, các ngành, đoàn thể, các bộ phận chuyên môn, các tổ chức, cá nhân trong việc bảo đảm điều kiện đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật, bảo vệ và phát huy quyền lợi ích hợp pháp của người dân; phát huy vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Yêu cầu

Việc triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật là trách nhiệm của UBND các cấp, các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Việc đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích trong xây dựng địa phương đạt

chuẩn tiếp cận pháp luật phải đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ, trình tự thủ tục theo quy định.

Xác định cụ thể nội dung công việc, tiến độ, trách nhiệm chủ trì và phối hợp thực hiện của các ban ngành, đoàn thể, các bộ phận chuyên môn, các tổ chức liên quan trong việc triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về chuẩn tiếp cận pháp luật, đồng thời gắn với việc phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức quán triệt, triển khai các quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật và các văn bản có liên quan

Tổ chức triển khai tuyên truyền Quyết định 25/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Thông tư số 07/2017/TT-BTP ngày 28/7/2017 của Bộ tư pháp quy định về điểm số, hướng dẫn cách tính điểm, các chỉ tiêu tiếp cận pháp luật, hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật và một số nội dung về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, nhằm giúp cán bộ và Nhân dân nắm được các chủ trương, tiêu chí xây dựng nông thôn mới nói chung và các quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật nói riêng; nâng cao nhận thức của các ngành, đoàn thể và nhân dân về vai trò, nhiệm vụ xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cũng như việc thực hiện tiêu chí về chuẩn tiếp cận pháp luật trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới.

Các ngành, đoàn thể, các bộ phận chuyên môn phối hợp triển khai, tổ chức thực hiện.

Thời gian thực hiện: Tất cả các ban, ngành, đoàn thể, các bộ phận chuyên môn trên cơ sở bám sát nội dung trong kế hoạch về xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật hoàn tất các báo cáo của các tiêu chí tổng hợp về bộ phận tư pháp trước ngày 30 tháng 11 hằng năm.

2. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức xã

Gắn với nhiệm vụ xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật với việc xây dựng đội ngũ và nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ, công chức bảo đảm chuẩn theo quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở. Cán bộ, công chức tham gia các lớp đào tạo quản lý nhà nước do huyện tổ chức để đáp ứng với yêu cầu đề ra.

3. Giao nhiệm vụ cho các bộ phận chuyên môn có chức năng tham mưu cho Chủ tịch UBND xã trong việc triển khai công tác chuẩn tiếp cận pháp luật

Tham mưu cho UBND xã ban hành quyết định các bộ phận chuyên môn triển khai công tác chuẩn tiếp cận pháp luật ngay từ đầu năm.

4. Công tác kiểm tra

Nội dung: Thường xuyên đôn đốc việc triển khai thực hiện các tiêu chí và kinh phí đảm bảo tổ chức thực hiện.

5. Công tác tuyên truyền và tiếp cận pháp luật

Tiếp tục phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và các bộ phận chuyên môn tuyên truyền bằng nhiều hình thức về công tác xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cho nhân dân, biên soạn các tài liệu, tờ rơi, tờ gấp về chuẩn tiếp cận pháp luật.

6. Công tác tập huấn nghiệp vụ

Các bộ phận chuyên môn được phân công tham mưu giúp UBND xã trong công tác xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ do huyện, tỉnh tổ chức.

Tập trung tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong xã hiểu rõ về xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, từ đó cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân cùng chung tay thực hiện tốt các tiêu chí trong chuẩn tiếp cận pháp luật.

7. Công tác phối hợp với các đoàn thể

Phối hợp với UBMTTQ chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cho thành viên, hội viên, giám sát, phản biện, vận động thành viên, hội viên tham gia xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, giám sát kết quả đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân khi thực hiện các thủ tục hành chính; phối hợp với công chức Tư pháp và các ban, ngành, đoàn thể, các bộ phận chuyên môn trong việc thực hiện các quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật.

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, nâng cao nhận thức, của cấp ủy, chính quyền về ý nghĩa, tác động của công tác xây dựng, đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật, trên cơ sở đó xác định cụ thể trách nhiệm của UBND xã trong việc xây dựng xã bảo đảm việc TCPL cho người dân gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Thường xuyên kiểm tra để kịp thời khắc phục những hạn chế, yếu kém trong việc triển khai thực hiện, đồng thời biểu dương nhân rộng điển hình để đội ngũ công chức và nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, lợi ích của việc xây dựng địa phương đạt chuẩn TCPL của người dân tại cơ sở.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn xã Sơn Phú năm 2023. Yêu cầu các ban, ngành, đoàn thể, các bộ phận chuyên môn, các cơ quan, đơn vị nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Phòng Tư Pháp
- TT ĐU- HĐND xã;
- CT, PCT UBND xã;
- TTUBMTTQ;
- Các ban, ngành, đoàn thể;
- Lưu: VP, TP.

CHỦ TỊCH

Âu Văn Đước

